



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ยึดหลักพึ่งตนเอง สหกรณ์จังหวัดโคราชยกเป็นแบบอย่างของสหกรณ์ที่ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ยึดหลักการดำเนินงานแบบพึ่งพาตนเองและดูแลทุกข์สุขของสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี พร้อมกระตุ้นเกษตรกรให้หันกลับมาทำการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่สหกรณ์อื่น ที่ต้องปรับตัวและคิดค้นโครงการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด อำเภอปักธงชัย ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน การตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกในรูปแบบ Farmer Market ซึ่งได้นำแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมาชิกผู้สูงอายุและโครงการสหกรณ์สานสายใยรักสู่โรงเรียน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน ซึ่งจุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่จะมีความคิดริเริ่มในการทำโครงการต่าง ๆ ที่ยึดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองและแสวงหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากเงินทุนของสหกรณ์เอง ซึ่งถือว่าการดำเนินงานที่ยึดหลักการสหกรณ์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งได้กำหนดคำขวัญวันอาหารโลกในปีว่า “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก” ซึ่งโครงการที่สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด กำลังทำอยู่ในปัจจุบันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ริเริ่มและลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันสมาชิกให้หันมายึดวิถีทางเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว และกระตุ้นความคิดนี้ให้กับสหกรณ์อื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได้หันมาดูแลเป็นแบบอย่าง

“หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้น เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากสหกรณ์เอง แต่จะนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เป็นตัวนำในเรื่องความคิดและทำให้ดูเป็นตัวอย่างกับคนอื่น เปิดให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปทำต่อ ไม่จมอยู่แต่กับกิจกรรมเดิมๆ แต่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาสมาชิก โดยผู้จัดการสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และไม่ได้มองแต่เรื่องทุนนิยมแต่มองเรื่องของสหกรณ์อย่างแท้จริง คือนั่นเรื่องของสมาชิกเป็นหลัก การบริหารองค์กรให้องค์กรอยู่ได้ สมาชิกอยู่ดีกินดี ไม่หวังกำไรสูงสุด เอาแค่สมาชิกอยู่ได้สมาชิกพอใจ และเข้าไปดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ของสมาชิกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งนี้ถือเป็นการเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงานสหกรณ์” สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าว